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Greta Kristín Ólafsdóttir

From: kf@kfbolti.is
Sent: föstudagur, 10. september 2021 11:23
To: Fjallabyggð
Cc: Jón Valgeir Baldursson; Nanna Árnadóttir; Sigríður Guðrún Hauksdóttir; Helga 

Helgadóttir; Helgi Jóhannsson; Ingibjörg Guðlaug Jónsdóttir
Subject: KF v/Ólafsfjarðarvöllur

Categories: Vistað í OneCRM; 2109029
One: -1

Berist til bæjarráðs 
 
KF krefst  frestunar á fyrirhuguðum framkvæmdum við Ólafsfjarðarvöll fram yfir kosningar 2022, þar sem félagið 
bindur vonir við að þar verði framboð sem er tilbúið að standa við þau loforð sem áður hafa verið gefin um 
gervigrasvöll í Fjallabyggð. Eins og forsvarsmenn KF hafa áður komið á framfæri til bæjaryfirvalda  þá er lagfæring á 
grasvellinum ekki það sem knattspyrnan í Fjallabyggð þarf á að halda heldur nútímalegri uppbygging. 
 
Forsvarsmenn KF eru tilbúnir að hitta fulltrúa bæjarins til að fara yfir málið. Á þeim fundi komum við til með að 
leggja fram upplýsingar sem við teljum að sýni fram á lægri rekstrarkostnað gervigrasvalla en það sem fram kemur í 
skýrslunni sem unnin var af Eflu. 
 
 
 
Stjórn, meistaraflokksráð og barna- og unglingaráð KF 


